

Hội đồng Bầu cử quốc gia cho phép bầu cử sớm tại một số khu vực bỏ phiếu của tỉnh Bắc Ninh

Ngay sau khi nhận được văn bản đề nghị của Ủy ban Bầu cử tỉnh Bắc Ninh ngày 19.5, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã có văn bản số 715/HĐBCQG - VP đồng ý cho phép bầu cử sớm hơn 1 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc đã được Quốc hội ấn định đối với một số khu vực bỏ phiếu tại TP Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn, huyện Tiên Du và huyện Gia Bình của tỉnh Bắc Ninh. Như vậy, các khu vực bỏ phiếu này sẽ tổ chức bầu cử vào ngày 22.5.2021.

THỜI SỰ

Hội đồng Bầu cử quốc gia cho phép bầu cử sớm tại một số khu vực bỏ phiếu của tỉnh Bắc Ninh

Cụ thể, TP Bắc Ninh có 2 khu vực bỏ phiếu sớm gồm: Tổ bầu cử số 07 thuộc phường Suối Hoa, địa điểm bỏ phiếu tại trụ sở Công an tỉnh Bắc Ninh với các cử tri đang công tác tại Công an tỉnh Bắc Ninh; Tổ bầu cử số 07 thuộc phường Hạp Lĩnh, địa điểm bỏ phiếu gồm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh và 4 khu cách ly y tế tập trung, với số lượng cử tri hơn 1.000 người.

Huyện Tiên Du có 5 khu vực bỏ phiếu sớm gồm: Đơn vị bầu cử số 4, thôn Hoài Trung, xã Liên Bảo, địa điểm bỏ phiếu tại Trung tâm Y tế huyện Tiên Du với số lượng cử tri khoảng 230 người gồm các y bác sĩ, lực lượng làm nhiệm vụ và bệnh nhân điều trị. Đơn vị bầu cử số 4, thôn Chi Hồ, xã Tân Chi, địa điểm bỏ phiếu tại Trường mầm non Tân Chi, với số lượng cử tri 107 người gồm lực lượng đang làm nhiệm vụ và cử tri thuộc diện F1. Đơn vị bầu cử số 8, thôn Tam Tảo, xã Phú Lâm, địa điểm bỏ phiếu tại

Trường mầm non Phú Lâm 1, số lượng cử tri 160 người gồm lực lượng đang làm nhiệm vụ và cử tri thuộc diện F1. Đơn vị bầu cử số 6, xóm Giai, thôn Đại Tượng, xã Đại Đồng, địa điểm bỏ phiếu tại Trường mầm non Đại Đồng 1 với 160 cử tri gồm lực lượng đang làm nhiệm vụ và cử tri thuộc diện F1. Đơn vị bầu cử số 7, thôn Duệ Nam và khu Bãi Dê, thôn Đình Cả, xã Nội Duệ, địa điểm bỏ phiếu Trường mầm non Nội Duệ với 47 cử tri gồm lực lượng đang làm nhiệm vụ và cử tri thuộc diện F1 cách ly tập trung.

Thị xã Từ Sơn có Đơn vị bầu cử số 7, phường Trang Hạ, địa điểm bỏ phiếu Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh; số lượng cử tri 147 người gồm cán bộ, giáo viên, sinh viên, lực lượng đang làm nhiệm vụ và cử tri thuộc diện F1.

Đối với huyện Gia Bình, tiến hành bỏ phiếu sớm đối với Bệnh viện dã chiến số 2 thuộc Khu vực bỏ phiếu số 02, thôn Đông Bình, thị trấn Gia Bình, địa điểm bỏ phiếu tại Trung tâm y tế

huyện Gia Bình với số lượng cử tri 300 người gồm lực lượng đang làm nhiệm vụ và cử tri điều trị, cách ly tập trung. Khu vực cách ly tập trung số 01, huyện Gia Bình thuộc Khu vực bỏ phiếu số 03, thôn Hương Vinh, thị trấn Gia Bình; địa điểm bỏ phiếu Trường Trung học cơ sở Lê Văn Thịnh, số lượng cử tri 269 người gồm lực lượng đang làm nhiệm vụ và cử tri điều trị cách ly tập trung.

Như vậy, đến ngày 19.5, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã cho phép 16 tỉnh, thành phố có các khu vực bỏ phiếu được bầu cử sớm gồm: TP Hải Phòng; Cần Thơ và các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Định, Cà Mau, Đắk Nông, Hậu Giang, Kiên Giang, Khánh Hòa, Quảng Nam, Quảng Bình, Nghệ An, Kon Tum, Đắk Lắk, Bạc Liêu và Bắc Ninh.

Hiện đã có 4 địa phương tổ chức bầu cử sớm tại một số khu vực bỏ phiếu gồm: Bà Rịa - Vũng Tàu có 5 khu vực bầu cử của thành phố Vũng Tàu; Khánh Hòa có thị trấn Trường Sa và hai xã đảo

ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN

Sinh Tồn, Song Tử Tây; Quảng Nam có 24 khu vực bỏ phiếu ở 6 xã biên giới của huyện Nam Giang; Cần Thơ có 8 tổ bầu cử ở các đơn vị vũ trang trên địa bàn các quận Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy, Ô Môn.

Để bảo đảm việc tổ chức bầu cử ở các khu vực được tiến hành bỏ phiếu sớm đúng pháp luật, Hội đồng Bầu cử quốc gia cũng yêu cầu các Tổ bầu cử phải thường xuyên thông báo cho cử tri thuộc khu vực bỏ phiếu sớm biết về ngày bầu cử sớm đã được xác định, nơi bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu bằng hình thức niêm yết, phát thanh và trên các phương tiện thông tin đại chúng khác của địa phương. Các tổ chức phụ trách bầu cử phải rà soát lại toàn bộ các công việc cần thực hiện trước, trong và sau ngày bầu cử, bảo đảm thời gian hoàn thành theo đúng quy định của pháp luật. Thời gian bỏ phiếu đối với bầu cử sớm thực hiện theo đúng quy định tại Điều 71 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND: Việc bỏ phiếu bắt đầu từ 7 giờ đến 19 giờ cùng ngày. Tùy tình hình địa phương, Tổ bầu cử có thể quyết định cho bắt đầu việc bỏ phiếu sớm hơn nhưng không được trước 5 giờ hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không được quá 21 giờ cùng ngày.